

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์




ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งแรก)

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งแรก  
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนิวัฒน์ รัตนกระจ่าง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔		
๒.	นายวิชาญ สองสี	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓		
๓.	นายธงไทย กลีบแก้ว	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเชียว คำแหง	ปลัด อบต. (เลขาสภาฯ)		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

/เปิดประชุม.....

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมนายเขียว คำแหง ปลัด อบต.หนองหงส์/เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญนายนิวัฒน์ รัตนกระจ่าง กรรมการแปรญัตติฯ ผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชั่วคราว

นายนิวัฒน์ รัตนกระจ่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เลขานุการสภาฯ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือก ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ในการประชุม คณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด การนัดประชุมครั้งแรกในวันนี้ เพื่อดำเนินการ ให้คณะกรรมการแปรญัตติของสภา อบต.หนองหงส์ ที่ได้รับแต่งตั้งมาได้พิจารณาเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ ตามระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ ได้เวลา อันสมควรแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติของสภา อบต.หนองหงส์

#### ๑. การเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติของสภา อบต.หนองหงส์

ขอเชิญกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมฯ ดำเนินการเลือกประธานกรรมการแปรญัตติฯ ของสภา อบต.หนองหงส์ ขอเชิญเสนอ

นายธงไทย กลีบแก้ว ขอเสนอ นายนิวัฒน์ รัตนกระจ่าง คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เลขานุการสภาฯ

ขอผู้รับรอง ๑ ท่าน

นายวิชาญ สองสี คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ (รับรอง)

มีกรรมการแปรญัตติท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนออีก เป็นอันว่าผลการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ของสภา อบต.หนองหงส์ คือ นายนิวัฒน์ รัตนกระจ่าง เป็นประธานฯ เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติเข้าประจำที่ และดำเนินการคัดเลือก เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบต่อไป

นายนิวัฒน์ รัตนกระจ่าง ขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมที่ไว้วางใจคัดเลือกให้เป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ให้เรียบร้อย

#### ๒. การเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานฯ ขอเชิญกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมฯ ดำเนินการเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตติของสภา อบต.หนองหงส์

ขอเชิญเสนอได้ นายวิชาญ สองสี ขอเสนอ นายธงไทย กลีบแก้ว คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑

ขอผู้รับรอง ๑ ท่าน

/นายนิวัฒน์...

นายนิพนธ์ รัตนกระจำง คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ (รับรอง)

ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ เชิญ

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ เป็นอันว่า ผลการเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตติของสภา  
อบต.หนองหงส์ คือ นายธงไทย กสิบแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปร  
ญัตติฯ เรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

ตามที่สภา อบต.หนองหงส์ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติได้เป็นเวลา ๓ วัน  
วันที่ ๑๗, ๑๘, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
และส่งให้ประธานสภา อบต.หนองหงส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอ  
ต่อสภา อบต.หนองหงส์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒  
และวาระที่ ๓ ต่อไปนี้

- ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพิจารณาอย่างละเอียดทุกข้อ ในระหว่างรอผู้มาเสนอคำ  
แปรญัตติ ตามกำหนดวันเวลาที่กำหนดไว้ และนัดให้มาประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๓  
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  
เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ ต่อไป เมื่อถึงวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายยื่นเสนอ คำ  
แปรญัตติ ประธานฯ จะแจ้งให้กรรมการแปรญัตติ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อน ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาประชุม ว่ามีหรือไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ  
หรือไม่อย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุม  
เมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ  
ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาประชุม

จากเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบจะมีกรรมการแปรญัตติท่านใด จะสอบถาม  
ประธานฯ หรือทักท้วงในเรื่องใด ขอเชิญได้ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม หรือมีความเห็น  
เป็นอย่างอื่น เป็นอันว่าที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติรับทราบเรื่องประธานแจ้ง  
ให้ที่ประชุมทราบแล้ว

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ

กรรมการแปรญัตติในที่ประชุมฯ จะเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการประชุมพิจารณาแปรญัตติ หรือไม่ ขอเชิญได้ ถ้าไม่มี  
ขอบคุณ คณะกรรมการแปรญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและนัด ให้มาประชุม  
คณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น .

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายธงไทย กลีบแก้ว)

เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายนิพัฒน์ รัตนกระจำง)

ประธานกรรมการแปรญัตติฯ